

Số: **1153** /QLTT-KSCLHH  
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu

Hà Nội, ngày **08** tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Cục Quản lý thị trường đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, lập cơ sở dữ liệu các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ thực phẩm để phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng thuộc nhóm ngành hàng Bộ Công Thương quản lý như: bia, rượu, cò và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Tập trung kiểm tra hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá, công bố hợp quy; nhãn hàng hoá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đăng ký kinh doanh, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Phối hợp với cơ quan Y tế, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh bánh trung thu; việc sử dụng và nguồn gốc của nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến bánh Trung thu; nguồn gốc, xuất xứ bánh Trung thu; việc thực hiện quy định về công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa, các điều kiện về sản xuất, kinh doanh, điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động và các quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng.

3. Đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và các quy định khác của pháp luật. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực, đồ chơi có hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng sai sự thật gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia.

Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp Tết Trung thu trước ngày 12 tháng 10 năm 2018 về Cục Quản lý thị trường, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: haptv@moit.gov.vn để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chi cục kịp thời báo cáo về Cục để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KSCLHH.



**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Chu Thị Thu Hương**